

1 ความสำเร็จของพลเมืองในกลุ่มเสรีนิยมที่เชื่อมั่นในการพึ่งพาตัวเองมากกว่ารอคอยความช่วยเหลือ มองอำนาจรัฐว่าควรมีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกเสรีภาพของประชาชนให้เท่าเทียมกัน บริหารไม่ให้เกิดอภิสิทธิ์ชนมาคุกคามเสรีภาพของคนอื่น สถาปนาระบบการปกครองเพื่อดูแลสิทธิและเสรีภาพไม่ให้มีใครมาจำกัด ย่อมเรียกหา “รัฐบาลประชาธิปไตย” ที่เคารพในความเท่าเทียมกันของประชาชน

ต่างกับพลเมืองที่วางตัวเองไว้ในค่านิยม “มอบสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดไปให้ผู้มีอำนาจ” หลังจากนั้นรอคอยว่าผู้มีอำนาจจะยอมให้ตัวมีสิทธิในเรื่องอะไรบ้าง รอคอยและหวังพึ่งพาผู้มีอำนาจ ย่อมรับในความไม่เท่าเทียมของสิทธิในเมื่ออำนาจมากกว่าถือเป็นอภิสิทธิ์ที่มีสิทธิเหนือกว่าในการอยู่ร่วมกัน

ประเทศไทยเหมาะสมกับการปกครองแบบไหน ปัจจัยหลักคือ “ความยินยอมของประชาชน” ว่ายินดีกับการแคร์รอคอยว่าผู้มีอำนาจเหนือกว่าจะให้สิทธิในการเป็นพลเมืองแค่ไหน

ประชาชนเป็นอย่างไร รัฐบาลก็เป็นอย่างนั้น

ด้วยเหตุนี้เองแม้จะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งส่งเสียงอย่างเอาจริงเอาจัง ในการเรียกร้อง “ประชาธิปไตย” ในความหมายของ “สิทธิที่เท่าเทียมกันของประชาชน”

แต่เสียงนั้น ผู้มีอำนาจเหมือนไม่ได้ยิน การ



## เมนูข้อมูล

นายตาต้า

# เสียงที่ไม่ดังแต่มีพลังกว่า

จัดการกลับไปอีก

อาจจะเป็นเพราะว่า เขาเข้าใจแล้วว่าผู้มีอำนาจรู้ว่า “ประชาชนส่วนใหญ่” มีค่านิยมแบบไหน อาจจะมีความเชื่อว่า “ผู้ที่รักความเท่าเทียมและเสรีภาพของตัวเอง”

ผลการสำรวจของ “กรุงเทพโพลล์” ล่าสุด เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยหลังครบ 1 ปี ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ” ทำให้เห็นภาพแนวคิดของประชาชนอยู่ไม่น้อย

ท่ามกลางเสียงตัดพ้อของ “เสรีชน” ว่า “โครงสร้างอำนาจ” ที่วางขึ้นมาใหม่ผ่าน “รัฐธรรมนูญ” และ “กฎหมายประกอบ” ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ว่า “ระบบการปกครองประเทศ” นับจากนี้จะเป็นการ “รวมศูนย์อำนาจ” เปิดเวทีให้ “นักการเมืองจากการแต่งตั้ง” แสดงบทบาทได้มากกว่า “นักการเมืองจากการเลือกตั้ง”

ในคำถามที่ว่า “จากการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญมาครบ 1 ปี เห็นการเมืองขับเคลื่อนไปทิศทางใด” ร้อยละ 53.0 เห็นว่า “ขับเคลื่อน

ไปในทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆ” ร้อยละ 20.3 ตอบว่า “ไม่เห็นการขับเคลื่อนใดๆ” ร้อยละ 19.2 บอก “ถอยกลับไปสู่ความขัดแย้งเดิม” ร้อยละ 7.5 ตอบว่าไม่แน่ใจ

ไม่มีคำตอบว่า “ถอยหลังจากเดิม”

ในคำถามที่ว่า “เมื่อมีการเลือกตั้งจะออกไปใช้สิทธิหรือไม่” ร้อยละ 95.9 ตอบว่า “ออกไปแน่นอน” ร้อยละ 0.8 “ไม่ออก ที่ขอดูก่อน ไม่แน่ใจมีร้อยละ 3.3

เป็นคำตอบที่ให้ความรู้สึกว่าส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง แต่เมื่อรวมคำตอบในคำถามทั้ง 2 ข้อนี้แล้ว น่าคิดเหมือนกันว่า “ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบกรุงเทพโพลล์” นี้ เป็นผู้รักในสิทธิของตัวเองแบบไหน

เป็นความอยากมีส่วนร่วมเพราะชื่นชมยินดีกับ “โครงสร้างใหม่” ที่ “อภิสิทธิ์ชน” มีบทบาทสูงกว่า “ประชาชนทั่วไป” ใช่หรือไม่

“ประชาชนเป็นแบบไหน การเมืองก็เป็นแบบนั้น” ●